

CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57/2020/MKSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

V/v giải trình với Sở GDCK Hà Nội về việc
chậm công bố thông tin 24h.

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Vừa qua Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn có Công bố thông tin (CBTT) về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, vào ngày 11/12/2020. Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 được ký ngày 30/11/2020, do vậy việc CBTT trên là bị chậm theo quy định. Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn (Công ty CPMKSG) xin giải trình với Sở GDCK Hà Nội như sau:

Do bộ phận ký hợp đồng với Công ty kiểm toán không biết rõ về việc quy định CBTT 24h khi ký Hợp đồng kiểm toán, nên không báo kịp thời cho bộ phận làm nhiệm vụ CBTT nên mới bị công bố chậm trễ như vừa qua.

Mặc khác trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2020 đường dây cáp mạng của Công ty bị hư hỏng nặng nên mất khá nhiều thời gian để sửa chữa, phải đến ngày 11/12/2020 nên được sửa xong hoàn toàn.

Bên cạnh đó Công ty chúng tôi đã gửi hồ sơ đăng ký đăng nhập hệ thống CIMS cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và ngày 27/11/2020, vì vậy bộ phận CBTT cũng chờ để được cung cấp mật khẩu để đăng nhập nhằm CBTT cho thuận tiện.

Ngoài ra ngày 30/11 bên hệ thống CBTT của UBCKNN có thay đổi, nên chúng tôi cũng gặp nhiều lúng túng trong việc thay đổi này.

Tóm lại do bộ phận hợp đồng của Công ty chưa cập nhật kịp các quy định về CBTT và bộ phận CBTT trong thời gian đó lại gặp nhiều vấn đề cần xử lý nên đã không nhắc nhở kịp thời, do vậy đã xảy ra tình trạng CBTT chậm ngoài ý muốn của Công ty.

Vì Công ty CPMKSG mới tham gia vào sàn giao dịch UpCom và là một công ty với số vốn chỉ có 19 tỷ, năm nay lại gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cũng như thời gian đó tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố HCM có nhiều ảnh hưởng.

Nay Công ty CPMKSG xin giải trình với Sở GDCK Hà Nội về việc chậm công bố thông tin 24h và rất mong Sở GDCK Hà Nội thông cảm cho Công ty chúng tôi.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Lưu, như trên



Đs. Lâm Kim Khoa